



## เตือนใต้สุราษฎร์ฯลงไปฝนหนัก พายุถล่มพิจิตร-บ้านพัง50หลัง

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าว่า ประเทศไทย มีปริมาณและการกระจายฝนลดลงกว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา โดยในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองมากกว่าภาคอื่นๆ อนึ่ง ช่วงวันที่ 5-6 มิถุนายนนี้ บริเวณภาคใต้ ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานีลงไป จะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังอ่อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลง ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอ่าวไทย ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองมากกว่าภาคอื่นๆ

ทั้งนี้ ภาคเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยาแพร่ น่าน สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และตาก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ จ.เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ และนครราชสีมา

ภาคกลาง มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ จ.กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี และชัยนาท, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ จ.ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด, ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่, ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ จ.ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ส่วนกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่

ที่ จ.พิจิตร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนวันที่ 3

มิถุนายนที่ผ่านมา เกิดฝนตกหนักและพายุลมแรงในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ บางมูลนาก โพทะเล บึงนาราง และโพธิ์ประทับช้าง ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายรวมกว่า 50 หลัง นอกจากนี้ ต้นตะเคียนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เมตร บริเวณหน้าวัดโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง ด้านถนนแรงลมไม่ไหว โดยกิ่งก้านหักโค่นลงมา เหลือเพียงลำต้นขนาดใหญ่

ต่อมานายหัตถุระพล เมฆอาภา นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง นำเจ้าหน้าที่เร่งออกสำรวจความเสียหาย พร้อมแจ้งให้สำนักศิลปากร ได้ทราบข้อมูลเนื่องจากวัดโพธิ์ประทับช้าง ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อปี 2507 โดยการหักโค่นของต้นตะเคียน เกิดจากลำต้นผุ ทำให้ด้านแรงลมไม่ไหว ทั้งนี้ นายหัตถุระพลได้ร่วมกับชาวบ้านจุดรูปเทียนเพื่อขอขมา มีพระสงฆ์สวดมนต์ เนื่องจากเชื่อว่าตะเคียนเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ มีเทวดาและเจ้าแม่ตะเคียนทองอยู่ประจำต้น ก่อนที่ชาวบ้านจะช่วยกันตัดกิ่งก้านของต้นตะเคียนนำไปเก็บรักษา เนื่องจากต้นตะเคียนดังกล่าวอยู่คู่กับวัดมานานและเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้าน

ส่วนที่ จ.ชัยนาท ฝนที่ตกหนักและลมกระโชกแรง ทำให้ต้นไม้ล้มขวางถนนในหลายพื้นที่ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เขต 16 ชัยนาท และแขวงทางหลวงชัยนาท พร้อมหน่วยกู้ภัย ได้ระดมกำลังนำเครื่องมือเข้าตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ล้มขวางทางบนทางหลวงหมายเลข 340 ชัยนาท-สุพรรณบุรี ขาล่องพื้นที่ ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท และทำให้การจราจรติดขัดนานนับชั่วโมง ทั้งนี้ เบื้องต้น ปภ.ชัยนาท ได้รับรายงานว่าพายุลมฝนที่พัดกระหน่ำกินบริเวณกว้างไปทั้ง 8 อำเภอ ของจ.ชัยนาท ทำให้มีต้นไม้โค่นล้มขวางถนนทั้งสายหลักและสาวยาวรวมมากกว่า 50 จุด และส่งผลให้ไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ ส่วนความเสียหายของบ้านเรือนประชาชน อยู่ระหว่างการสำรวจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในแต่ละพื้นที่